
 
  

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำป 2567  
วันท่ี  19  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2567 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

ผูมาประชุม 
ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายบุญเรือง  ศรีเมือง ประธานสภา อบต.  บุญเรือง ศรีเมือง 
๒ นายธวัชชัย  บุญเกง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ ธวัชชัย บุญเกง 
๓ นายจันทร  ศรีชัยอินทร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๙ จันทร ศรีชัยอินทร 
๔ นายเสาร  อินปนตา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3 เสาร อินปนตา 
๕ นายราชันย  จุมปูเครือ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘ ราชันย จุมปูเครือ 
๖ นายนิรันดร  ขวัญใจ รองประธานสภา อบต. นิรันดร ขวัญใจ 
๗ นายนพรัตน  ทาทอง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 นพรัตน ทาทอง 
๘ นายจำรสั  พันธก่ิง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2 จำรัส พันธก่ิง 
๙ นายเรืองศักดิ์  ตื้อคำ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 เรืองศักดิ์ ตื้อคำ 

๑๐ นางอัมพร  ไชยทอง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 11 อัมพร ไชยทอง 
๑๑ นางเสารแกว  วงคขัติย สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๐ เสารแกว วงคขัติย 
12 นายดุสิต  ทาทอง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗ ดุสิต ทาทอง 
13 นายประหยัด  จอมภา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 13 ประหยัด จอมภา 

 
ผูเขารวมประชุม 
ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายอุทัย      วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบล อุทัย  วิรัตนเกษม 
2 นายเสกสรรศ โตสวัสดิ ์ เลขานุการสภาฯ เสกสรรศ โตสวัสดิ ์
3 นายปฏิญญา ขวัญใจ ผูใหญบานหมูท่ี 12  ปฏิญญา  ขวัญใจ 
4 นายยงยทุธ ม่ิงขวัญ ผูใหญบานหมูท่ี 8 ยงยุทธ ม่ิงขวัญ 
5 นายกิตติพงษ จอมภา ผูใหญบานหมูท่ี 13 กิตติพงษ จอมภา 
6 นายพงษศักดิ์ ใฝจิต ผูใหญบานหมูท่ี 5 พงษศักดิ์ ใฝจิต 
7 นายอนุชิต ปญญา ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 1 อนุชิต ปญญา 
8 นายไทยวุฒิ ขัตธ ิ ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 3 ไทยวุฒ ิ ขัตธ ิ
9 นางวิวาห วงศชัย หัวหนาสำนักปลัด วิวาห วงศชัย 

10 นายสมพงษ ศิริกัน ผูอำนวยการกองชาง สมพงษ ศิริกัน 
11 นายธนกร ละเอียด ผูใหญบานหมูท่ี 7 ธนกร ละเอียด 
12 นายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายก อบต.จำปาหวาย บุญชวย มหาวรรณศรี 
13 นางจารุพร บุญมี นักวิชาการพัสดุ จารุพร   บุญมี 
14 นางลออ มหาวรรณศรี ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลออ มหาวรรณศรี 
15 นายพงษพันธ เจริญ ผูใหญบานหมูท่ี 7 พงษพันธ เจริญ 
16 นางนภาภรณ ใฝจิตร ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 10 นภาภรณ ใฝจิตร 
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ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
17 นางพงษสิริ  ปยะมาน นักประชาสัมพันธ พงษสิริ ปยะมาน 
18 นายชัยชนะ ภาระจำ เลขานุการนายก อบต. ชัยชนะ ภาระจำ 
19 นางหนึ่งนุช แสนบาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน หนึ่งนุช แสนบาน 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 
-  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย   ได 
   กลาวเรียนเชิญนางอัมพร ไชยทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  
   หมูท่ี 11 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    
-  กลาวเชิญนายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  

เปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป  
พ.ศ. ๒๕๖7  ไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดกำหนด   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ 
       - หลังจากเลิกประชุมในวันนี้ ขอเรียนเชิญทุกทานรวมงานฌาปนกิจศพ นาง
กาญจนา สอาดใจ พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ณ ฌาปนสถาน หมูท่ี 
8 ตำบลจำปาหวาย  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี  
                                     2 ประจำป 2566  เม่ือวันท่ี  18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 
เลขานุการสภา อบต.  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภา 

องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  สมัยประชมุวิสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี  18  เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ผลปรากฏไมมีการแกไข ท่ีประชุมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม หากไมมีขอมติครับ 

ท่ีประชุม          - ไมมีการแกไข  มีมติรับรอง      11 เสียง 
 ไมรับรอง      -     เสียง 

   งดออกเสียง              2       เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 ญัตติเรื่อง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 25670) แกไขครั้งท่ี 1/2567  

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.1 ญัตติเรื่อง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 
2570) แกไขครั้งท่ี 1/2567 ขอเชิญทางทานผูบริหารไดนำเรียนรายละเอียดแกท่ีประชุม
ดวยครับ 

นายสมชาย ขวัญใจ  ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย   ไดรับ
มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  ใหนำเรียนรายละเอียดตอ
ท่ีประชุม ดังนี้  

หลักการและเหตุผลประกอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) แกไข 
ครั้งท่ี 1/2567   
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หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 
กำหนดใหทองถ่ินดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาของ
ทองถ่ิน โดยแผนฯ สามารถแกไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจำเปนและความ
เหมาะสม โดยใหเปนไปตามระเบียบขอ 21 การแกไขแผนเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน   
สำหรับองคการบริหารสวนตำบล เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไข
แลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงใหสภาทองถ่ิน อำเภอ และจังหวัดทราบดวย 

เหตุผล เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ไปแลวนั้น พบวาโครงการ/แผนงานในแผนฯ บางโครงการ
ไมตรงกับขอเท็จจริง จึงแกไขใหตรงกับขอเท็จจริงเพ่ือใหทางองคการบริหารสวนตำบลนำ
โครงการ/แผนงานดังกลาว นำมาบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบการจัดทำแผน จึงขอเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครัง้
ท่ี 1/2567 ใหสภาพิจารณาและประกาศใชตอไป  

ท้ังนี้กระผมขออนุญาตนำเรียนเฉพาะชื่อโครงการท่ีไดแกไข ท้ังสิ้น 38 โครงการ 
ซ่ึงไดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหทานลวงหนาแลวนั้น ดังนี้ 
1. โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.หมู 1 ตรอก 4   
2. โครงการงานลงดินถมปรับระดับถนนในหมูบาน หมู 1 บานดาวเรือง   
3. โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. พรอมวางทอระบายน้ำและบอพัก คสล. หมู 1   
4. โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตร หมู 1 รองกันกาว   
5. งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 
6. โครงการงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 ตรอกทุงอางทอง 
7. โครางการงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 ซอยบานโกเต็ง 
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 ตรอก 8 
9. โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. พรอมฝาปด หมู 5 
10. งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 ตรอก 9 
11. งานกอสรางราวกันตกปองกันอุบัติเหตุ หมู 5 ตรอก 1 
12. งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 สายจำ 
13. งานลงกินถมปรับระดับถนนพ้ืนท่ีการเกษตรพรอมวางทอระบายน้ำ คสล. หมู 6 บาน   
      รองเข็ม 
14. งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7 ตรอก 3 
15. งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7 ตรอก 5 
16. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 ซอย 15 
17. งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 บานรองครกใต 
18. โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. พรอมฝาปด หมู 10 บานรองขุย 
19. โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. พรอมฝาปด หมู 11 
20. โครงการดาดลำเหมือง หมู 12 สายผักอีแหลดอนแมหมาย 
21. งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 12 บานรองครกเหนือ 
22. โครงการงานซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 13 ซอย 8 
23. โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 13 ซอย 6 
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24. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 1 
25. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 2 
26. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 3 
27. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 4 
28. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 5 
29. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 6 
30. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 7 
31. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 8 
32. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 9 
33. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 10 
34. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 11 
35. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 12 
37. โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 13 
37. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
38. โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4 .๑  ญ ัต ต ิเ ร ื่อ ง  ก ำ ห น ด จ ำ น ว น ส ม ัย ป ร ะ ช ุม ส า ม ัญ  ป ร ะ จ ำ ป  พ .ศ .2 5 6 7  ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ ว ัน
เ ร ิ่ม ต น ป ร ะ ช ุม ส ม ัย ป ร ะ ช ุม ส า ม ัญ  ป ร ะ จ ำ ป แ ต ล ะ ส ม ัย  

ประธานสภา อบต.  การพิจารณา ญัตติเรื่อง  ก ำ ห น ด จ ำ น ว น ส ม ัย ป ร ะ ช มุ ส า ม ัญ  ป ร ะ จ ำ ป  พ .ศ .2 5 6 7  ม ี
ส ม า ช ิก ท า น ใ ด จ ะ เส น อ ก ำ ห น ด จ ำ น ว น ส ม ัย ป ร ะ ช ุม ส า ม ัญ  ป ร ะ จ ำ ป  2 5 6 7  ข อ เช ิญ ค ร ับ  

เลขานุการสภาฯ  กระผมนายเสกสรรศ โตสวัสด์ิ เลขานุการสภา อบต.จำปาหวาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พงศ. 2554 ขอ 21 การ
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปจองแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไปและ
ระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำ
ปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของแตละป โดยใหนำความในขอ 11 มาใช
บังคับโดยอนุโลม   

นายธวัชชัย บุญเกง  กระผมนายธวัชชัย บุญเกง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 ผมขอเสนอใหกำหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจำป 2567  จำนวน 4 สมัย 

นายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ  กระผมนายเรืองศักดิ์  ตื้อคำ  สมาชิกสภา อบต.จำปาหวายหมูท่ี 4 ขอรับรองครับ 
นายดุสิต  ทาทอง  กระผมนายดุสิต  ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวายหมูท่ี 7 ขอรับรองครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานใดจะเสนอใหกำหนดสมัยประชุม ประจำป 2567 เปนอยางอ่ืนอีก

หรือไม หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวย 
ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2567  จำนวน 4 สมัย 
   - เห็นชอบ  11      เสียง 
   - ไมเห็นชอบ     -   เสียง 
   - งดออกเสียง    2      เสียง 
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ประธานสภา อบต.  ในวันนี้ถือเปนสมัยแรกของการประชุมสมัยสามัญ ประจำป 2567 ตอไปเปนการ

พิจารณากำหนดระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ ของแตละสมัย ท่ีเหลืออีก 3 
สมัย ประจำป 2567  โดยใหเสนอท่ีละสมัยประชุม มีสมาชิกทานใดจะเสนอขอเชิญครับ 

นายดุสิต ทาทอง  กระผมนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 7 กระผมขอเสนอ
วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนวันเริ่มตนประชุมสมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2567 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 

นายราชันย วงคจุมปู  ก ร ะ ผ ม น า ย ร า ช ัน ย  จ ุม ป ูเค ร ือ  ส ม า ช ิก ส ภ า  อ บ ต .จ ำ ป า ห ว า ย  ห ม ูท ี่ 8  ข อ ร ับ ร อ ง ค ร ับ  
นายจันทร ศรีชัยอินทร  ก ร ะ ผ ม น า ย จ ัน ท ร  ศ ร ีช ัย อ ิน ท ร  ส ม า ช ิก ส ภ า  อ บ ต .จ ำ ป า ห ว า ย  ห ม ูท ี่ 9  ข อ ร บั ร อ ง ค ร ับ  
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวย 
ท่ีประชุม  มติกำหนดใหว ัน ท ี่ 1 0  เ ด ือ น ม ิถ ุน า ย น  พ .ศ .2 5 6 7  ต ั้ง แ ต เ ว ล า  0 9 .3 0  น . เปนวัน

เริ่มตนประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2567 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 
  - เห็นชอบ  11 เสียง 

   - ไมเห็นชอบ     - เสียง  
   - งดออกเสียง    2 เสียง 
ประธานสภา อบต.  ตอไปใหท่ีประชุมเสนอวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2567 

และระยะเวลาการประชุมครับ 
นายจำรัส พันธก่ิง  กระผมนายจำรัส พันธก่ิง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 2 กระผมขอเสนอ

ใหวันท่ี 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 ตั้งแตวเลา 09.30 น. เปนวันเริ่มตนประชุมสมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2567 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 

นายเสาร อินปนตา  กระผมนายเสาร อินปนตา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 3 ขอรับรองครับ 
นางอัมพร ไชยทอง  กระผมนางอัมพร ไชยทอง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 11 ขอรับรองคะ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม

ดวย 
ท่ีประชุม  มติกำหนดใหว ัน ท ี่  1 2  เ ด ือ น ส ิง ห า ค ม  พ .ศ .2 5 6 7  ต ั้ง แ ต เ ว ล า  0 9 .3 0  น . เปนวัน

เริ่มตนประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2567 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 
  - เห็นชอบ  11 เสียง 

   - ไมเห็นชอบ     - เสียง  
   - งดออกเสียง    2 เสียง 
ประธานสภา อบต.  ตอไปใหท่ีประชุมเสนอวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2567 

และระยะเวลาการประชุมครับ 
นายจันทร ศรีชัยอินทร  กระผมนายจันทร ศรีชัยอินทร สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 9 กระผมขอ

เสนอใหวันท่ี 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 ตั้งแตวเลา 09.30 น. เปนวันเริ่มตนประชุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2567 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 

นายราชันย จุมปูเครือ  ก ร ะ ผ ม น า ย ร า ช ัน ย  จ ุม ป ูเค ร ือ  ส ม า ช ิก ส ภ า  อ บ ต .จ ำ ป า ห ว า ย  ห ม ูท ี่ 8  ข อ ร ับ ร อ ง ค ร ับ  
นายดุสิต ทาทอง  ดิฉันนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 7 ขอรับรองครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม

ดวย 
ท่ีประชุม  มติกำหนดใหว ัน ท ี่ 1 2  เ ด ือ น ธ ัน ว า ค ม  พ .ศ .2 5 6 7  ต ั้ง แ ต เ ว ล า  0 9 .3 0  น . เปนวัน

เริ่มตนประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2567 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน  
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   - เห็นชอบ  11 เสียง 
   - ไมเห็นชอบ     - เสียง  
   - งดออกเสียง    2 เสียง 

 4.2 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำป 2568 และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสมัยแรก ประจำป 2568 

ประธานสภา อบต.  เปนการพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำป 2568 และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำป 2568 ขอเชิญครับ 

นายธวัชชัย บุญเกง  กระผมนายธวัชชัย บุญเกง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 6 กระผมขอเสนอ
วันท่ี 10 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2568 ตั้งแตเวลา 09.30 น. และกำหนดใหมีระยะเวลา 
15 วัน 

นายเสาร อินปนตา  กระผมนายเสาร อินปนตา  สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 3  ขอรับรองครับ 
นายนพรัตน ทาทอง  กระผมนายนพรัตน ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 5 ขอรับรองครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวย 
ท่ีประชุม  มีมติกำหนดใหวันท่ี 10 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2568 เปนวันเริ่มตนประชุม สมัย

สามัญสมัยแรก ประจำป 2568 ตั้งแตเวลา 09.30 น. และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 
   - เห็นชอบ  11 เสียง 
   - ไมเห็นชอบ     - เสียง  
   - งดออกเสียง    2 เสียง 

4.3 ญัตติ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567   
      (หนวยงานสำนักปลัด)           

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนญัตติ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  
         2567 (หนวยงานสำนักปลัด)  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ได  

เสนอหลักการและเหตุผลพรอมรายละเอียดตอท่ีประชุมครับ 
นายสมชาย ขวัญใจ  ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย นำเรียนรายละเอียดในญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (หนวยงานสำนัก
ปลัด) 

  หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ความวา การโอนงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอำนาจขออนุมัติของสภาทองถ่ิน  

  เหตุผล เนื่องจากเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปา
หวาย ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน และองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไมไดตั้งจาย
ไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงเสอนสภาองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวาย พิจารณา  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 รายการท่ีขอโอนลด  
 - แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวด
คาใชสอย ประเภทรายจาย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ รายการท่ี 7 คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู จำนวน 8,000.00 บาท 
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 โอนตั้งจายรายการใหม 
 - แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ ครุภัณฑเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จำนวน 
8,000.00 บาท 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม หากไมมีผมขอมติรับ
หลักการและเหตุผล การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2567 (หนวยงานสำนักปลัด) ตามท่ีทานนายกฯ เสนอครับ 

ท่ีประชุม  มีมติรับหลักการและเหตุผล ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 (หนวยงานสำนักปลัด) ดังนี้ 

  รับหลักการและเหตุผล  11 เสียง 
  ไมรับหลักการและเหตุผล            - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
   พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภา 
   ทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสาม 
   วาระรวดเดียวก็ได  วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ิน 
   หรือสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะ 
   เปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดแลว การ 
   พิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
   ใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.  ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบมามีทานใดจะเสนอหรือไมครับ 
นายบุญชวย มหาวรรณศรี  ผมนายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอ 
   พิจารณาการโอนงบประมาณรายจายครั้งนี้สามวาระรวดครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุม ให 

พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (หนวยงาน
สำนักปลัด) สามวาระรวดครับ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบใหพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 (หนวยงานสำนักปลัด) สามวาระรวด ดังนี้ 

  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต.  ท่ีประชุมมีทานใดจะอภิปรายประเด็นใดหรือไม  หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมใน

วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 
 ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบใหผานวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (หนวยงานสำนักปลัด)  ดังนี้ 
  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี 3 ข้ันการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 (หนวยงานสำนักปลัด)  
 ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (หนวยงาน

สำนักปลัด) ดังนี้ 
  อนุมัติ   11 เสียง 
  ไมอนุมัติ              - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
 

4.4 ญัตติ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567   
      (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)           

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนญัตติ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  
         2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำ  

ปาหวาย ได เสนอหลักการและเหตุผลพรอมรายละเอียดตอท่ีประชุมครับ 
นายสมชาย ขวัญใจ  ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย นำเรียนรายละเอียดในญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) 

  หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ความวา การโอนงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอำนาจขออนุมัติของสภาทองถ่ิน  

  เหตุผล เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร / โนตบุก และโตะทำงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน และองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
ไมไดตั้งจายไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงเสอน
สภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายพิจารณา  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 รายการท่ีขอโอนลด  
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทคาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 
33,500.00 บาท 
 โอนตั้งจายรายการใหม 
 - แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ดังนี้ 
 1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก งานประมวลผล จอแส
องผลขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว ราคา 24,000.00 บาท 
 2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 4,200.00 บาท 
 3. ครุภัณฑสำนักงาน รายการโตะทำงาน ราคา 5,200.00 บาท  
 รวมงบประมาณ   33,500.00 บาท 
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ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม หากไมมีผมขอมติรับ

หลักการและเหตุผล การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ตามท่ีทานนายกฯ เสนอครับ 

ท่ีประชุม  มีมติรับหลักการและเหตุผล ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ดังนี้ 

  รับหลักการและเหตุผล  11 เสียง 
  ไมรับหลักการและเหตุผล            - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
   พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภา 
   ทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสาม 
   วาระรวดเดียวก็ได  วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ิน 
   หรือสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะ 
   เปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดแลว การ 
   พิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
   ใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.  ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบมามีทานใดจะเสนอหรือไมครับ 
นายบุญชวย มหาวรรณศรี  ผมนายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอ 
   พิจารณาการโอนงบประมาณรายจายครั้งนี้สามวาระรวดครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุม ให 

พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ) สามวาระรวดครับ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบใหพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) สามวาระรวด ดังนี้ 

  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต.  ท่ีประชุมมีทานใดจะอภิปรายประเด็นใดหรือไม  หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมใน

วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 
 ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบใหผานวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  ดังนี้ 
  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต. ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี 3 ข้ันการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
 ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ดังนี้ 
  อนุมัติ   11 เสียง 
  ไมอนุมัติ              - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
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4.5 ญัตติ ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เรื่อง  
      การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบต.  เชิญทานนายกฯ เสนอหลักการและเหตุผล และรายละเอียดรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวาย เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 
2567 

นายอุทัย วิรัตนเกษม  ผมนายอุทัย วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ในสวนของ
หลักการและเหตุผล และรายละเอียดรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ขอมอบหมายใหนางลออ 
มหาวรรณศรี ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเจาของเรื่องไดนำเรียน
รายละเอียดตอท่ีประชุมครับ 

นางลออ มหาวรรณศรี  ดิฉันนางลออ มหาวรรณศรี ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอ
อนุญาตนำเรียน หลักการและเหตุผล และรายละเอียดรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวาย เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567  ดังนี้ 

หลักการและเหตุผลประกอบบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสี่ยในอาคาร พ.ศ.2567 

หลักการ  โดยท่ีเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑ เก่ียวกับการจัดการดานสิ่งแวด 
ลอม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารท่ีตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวาย อันเปนการชวยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำใหดีข้ึนกอน
การระบายลงแหลงระบายน้ำ จึงไดจัดทำขอบัญญัติการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖7 

เหตุผล เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายยังไมไดตราขอบัญญัติวา
ดวย ติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ไวใชบังคับใหเปนไปตามซ่ึงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖0 ใหกระทำไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัตินี้ 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เรื่อง 
การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) 
และมาตรา ๔๔แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม อัน
เปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย โดยความเห็นชอบของ
สภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายและนายอำเภอเมืองพะเยาจึงตราขอบัญญัติไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เรื่อง 
การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25๖7” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
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ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
    ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สำนักงานหรือสิ่ง
ท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“บอดักไขมัน” หมายความวา สิ่งท่ีใชแยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซ่ึงผาน
การใชแลว 

“การระบายน้ำ” หมายความวา การผันน้ำ การปลอยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ 
หรือการกระทำอ่ืนใดท่ีเปนการถายเทน้ำ 

“แหลงระบายน้ำ” หมายความวา ทางหรือทอระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู 
คลอง แมน้ำ ทะเลและแหลงน้ำสาธารณะ แหลงน้ำธรรมชาติและแหลงน้ำท่ีเปนของเอกชน 
ซ่ึงมีทางเชื่อมตอหรือสามารถไหลไปสูแหลงน้ำสาธารณะหรือแหลงน้ำธรรมชาติได 

    “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายท่ีเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ังใหเปนเจา
พนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๕ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกอาคารท่ีมีการระบายน้ำท้ิงลงหรือไหลไปสูแหลง
ระบายน้ำและยังไมมีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเก่ียวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับ
อาคารประเภทนั้น 

ขอ ๖ ให เจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๕ ติดตั้งบอดักไขมันตาม
มาตรฐานท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนด      
 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสรางใหมดำเนินการติดตั้งบอดัก
ไขมันสำหรับอาคารนั้น ใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย และหากอาคารใดอยู
ระหวางการปลูกสรางใหมในวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ก็ใหดำเนินการติดตั้งบอดัก
ไขมันเชนเดียวกัน 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
    (๑) เขาตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหวางพระอาทิตยข้ึนและตก 

 (๒) สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีการระบายน้ำท้ิงลงหรือไหลไปสูแหลง
ระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบอดักไขมันใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

ขอ ๘ ใหเจาของหรือผูครอบครองตามขอ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือ
ไขมันในบอดักไขมันไปกำจัดและซอมแซมบำรุงรักษาบอดักไขมันใหอยูในสภาพท่ีใชการได
ตามปกติอยูเสมอ 

ขอ ๙ ผู ใดขัดขวางการปฏิบั ติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีในการปฏิบัติตาม ขอ ๗ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๑๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี
ตามขอ ๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท และเจาพนักงานทองถ่ินอาจ
กำหนดใหเสียคาปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาทนับแตวันถัดจากวันครบกำหนด
ระยะเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีกำหนดใหดำเนินการติดต้ังบอดัก
ไขมันนั้นเปนตนไป จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ขอ ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึง
การปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตาม

ขอบัญญัตินี้ตามความจำเปนและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนท่ีบางแหง อาทิเชน 
พ้ืนท่ีบนภูเขา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีในชนบทเปนตน 

ขอ ๑๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 
และใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ประธานสภา อบต.  ตามท่ีผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดเสนอหลักการและเหตุผล 
และรายละเอียดรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เรื่อง การติดตั้งบอดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ไปแลว  ท่ีประชุมมีทานใดจะซักถามในประเด็น
ใดหรือไม หากไมมีผมขอมติในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการและเหตุผล รางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวาย เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 
2567 ครับ 

ท่ีประชุม  มีมติวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการและเหตุผล ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวาย เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 
ดังนี้  -     รับหลักการและเหตุผล              11    เสียง 

-  ไมรับหลักการและเหตุผล              -    เสียง 
- งดออกเสียง                              2   เสียง 

ประธานสภา อบต.  เชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดชี้แจงครับ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
ตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ก็ได 

  วรรคสองในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภา
ทองถ่ินจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปน
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 

นายบุญชวย มหาวรรณศรี   ผมนายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอให
พิจารณาสามวาระรวดครับ  

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม หากไมมีผมขอมติครับ 
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด ดังนี้ 
   -    อนุมัติ  ๑1 เสียง 
   -    ไมอนุมัติ     - เสียง 
   -    งดออกเสียง    2 เสียง 
ประธานสภา อบต.  เม่ือท่ีประชุมอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด ก็ถือวาท่ีประชุมสภาฯ เปน

กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ ในวาระท่ีสองข้ันแปรญัตติท่ีประชุมมีทานใดจะแปรญัตติ
ในประเด็นใดหรือไม   

เม่ือท่ีประชุมไมมีผูแปรญัตติ  ดังนั้นผมจึงขอมติท่ีประชุมในการพิจารณา วาระ
2 ข้ันแปรญัตติ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เรื่องการติดตั้งบอดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ขอเชิญครับ 
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ท่ีประชุม  มีมติวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจำปา

หวาย เรื่อง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 
ดังนี้  -    เห็นชอบ            11    เสียง 

                                                    -    ไมเห็นชอบ            -    เสียง 
- งดออกเสียง          2    เสียง 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนการพิจารณาวาระ 3 ข้ันอนุมัติใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวาย เรื่อง การติดต้ังบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 หรือไม 
ขอมติท่ีประชุมดวยครับ 

ท่ีประชุม  มีมติวาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจำปา
หวาย เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567     
ดังนี้  -     เห็นชอบ         11    เสียง 

-  ไมเห็นชอบ         -    เสียง 
- งดออกเสียง         1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระอ่ืนๆ ท่ีประชุมมีทานใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม ขอ

เชิญครับ  
นายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ  ผมนายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย หมูท่ี 4 

ผมขอเรียนสอบถามเก่ียวกับโครงการท่ีจะดำเนินการจายขาดเงินสะสมครับ ไมทราบวาจะ
ดำเนินการไดเม่ือใด 

นายประหยัด จอมภา  ผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย หมูท่ี 
13 โครงการตางๆ ท่ีไดอนุมัติไปเม่ือปลายปงบประมาณท่ีแลว ไมทราบวาจะดำเนินการได
เม่ือใดครับ เนื่องจากโครงการใหม ก็จะมาอีกแลว  

นายสมชาย ขวัญใจ  ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย สำหรับ
โครงการท่ีกำลังดำเนินการในข้ันตอนของการพัสดุคือโครงการกอสรางถนนหมูท่ี 3 และ
สำหรับโครงการท่ีไดขออนุมัติโอนงบประมาณเหลือจายจากปท่ีแลว ก็เรงดำเนินการจะครบ
ทุกตัวแลว สวนโครงการตามขอบัญญัติปงบประมาณ 2567 คงตองรอชวงทายๆ ป เพ่ือให
งบประมาณเขามาเพียงพอกอน  

ประธานสภา อบต.  ท่ีประชุมมีทานใดจะซักถามหรือชี้แจงในประเด็นใดอีกหรือไม หากไมมีผม ขอปด
การประชุมเพียงเทานี้ ขอขอบคุณทุกทานท่ีเสียสละเวลาเขารวมประชุมในครั้งนี้ครับ 

ปดประชุมเวลา  12.30 น. 

ลงชื่อ      เสกสรรศ  โตสวัสดิ ์    ผูจดรายงานการประชุม      
                 (นายเสกสรรศ  โตสวสัดิ์)                                 

                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล       
 

 
 
 

      ลงชื่อ      บุญเรือง  ศรีเมือง     ผูรับรองรายงานการประชุม 
          (นายบุญเรือง  ศรีเมือง)  

                                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล   
 


